

Mẹ Rất Yêu Con ...

Mẹ Rất Yêu Con ...

*Giữa cơn động đất,
Rung chuyển đất trời.
Con người chơi vơi, buông rơi,
Nhận chìm trong không gian chật chội.
Ánh sáng cuộc đời lịm tắt trong sát na
ngắn ngủi.
Bằng ý chí, bằng sức lực,
Khả năng sinh tồn vượt sức mạnh cuối
cùng,
Người Mẹ cong lưng hứng chịu,
Những cuồng nộ bạo tàn,
Tay chống đỡ, che chở đứa con ngoan,
Còn đang thêm thiếp trong chấn, biết gì.
Làm sao tránh cuộc phân ly,
Làm sao trì hoãn chia lìa tình thâm.
Hơi tàn, sức yếu đã gần,
Đem thân chống chọi tử thần không xong.
“Nhớ rằng Mẹ rất yêu con,
Nếu con còn sống ghi lòng chó quên”.
Nhấn qua điện thoại, màn hình,
Trước giờ tử biệt, con bình yên nha.
Con ơi!... lời gọi thiết tha,
Mẹ gom hết cả hơi tàn gọi con...*



Nguyễn P. Thúy, 10/06/2011

Đây là một câu chuyện thật về sự hi sinh của một người mẹ trong trận động đất kinh hoàng ở Nhật Bản. Sau khi trận động đất đã qua đi, các nhân viên cứu cấp đến tàn tích của 1 ngôi nhà của một người phụ nữ trẻ, họ nhìn thấy thân thể cô ấy qua các vết nứt. Nhưng hình dáng của cô có gì đó rất lạ, tựa như là đang quỳ gối cầu nguyện, cơ thể nghiêng về phía trước, và có một vật gì đó được hai tay của cô đỡ lấy. Ngôi nhà bị sụp và đổ ập lên lưng và đầu cô.

Người đội trưởng đội cứu cấp đã rất khó khăn khi luồn tay qua khoảng cách hẹp trên tường để chạm tới cơ thể của người phụ nữ. Anh ấy đã hy vọng người phụ nữ có thể vẫn còn sống. Nhưng cơ thể lạnh và cứng của cô đã xác định rằng cô ấy đã qua đời.

Đội cứu cấp rời khỏi ngôi nhà và tiếp tục tìm kiếm tại những căn nhà sụp đổ khác. Nhưng không hiểu sao, người đội trưởng dường như bị một lực hút kéo trở lại căn nhà sụp đổ của người phụ nữ đã chết. Một lần nữa, anh quỳ xuống, và lần tìm qua những khe nứt hẹp một chút không gian dưới cơ thể đã chết. Rồi đột nhiên, anh hét lên đầy phấn chấn : "Một đứa bé!!!! Có một đứa bé!"

Cả đội cùng nhau cẩn thận bỏ từng cái cọc trong đồng đồ nát xung quanh xác người phụ nữ. Có một bé trai 3 tháng được bọc trong một tấm chăn hoa ngay bên dưới xác người mẹ. Người phụ nữ rõ ràng đã thực hiện sự hi sinh cuối cùng để cứu con trai mình. Khi ngôi nhà của cô rơi xuống, cô đã dùng cơ thể của mình để làm tấm chắn bảo vệ con trai mình. Cậu bé vẫn ngủ bình yên bình khi người đội trưởng nhắc bé lên.

Bác sĩ đã nhanh chóng kiểm tra sức khỏe của cậu bé. Sau khi ông mở tấm chăn, ông nhìn thấy một chiếc điện thoại di động bên trong. Có một tin nhắn trên màn hình, nói rằng, "Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con" ...

Chiếc điện thoại này đã đi từ bàn tay này đến bàn tay khác. Tất cả những người đọc lời nhắn tin đã khóc: "Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng... mẹ rất yêu con...".